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Mætt voru: Klara Bjarnadóttir og Halldóra Sif Halldórsdóttir, fulltrúar foreldrafélagsins, Elva Björk 

Guðmundsdóttir varamaður fulltrúa annars starfsfólks, Valdís Inga Kristinsdóttir fulltrúi kennara, 

Guðbjörg M. Sveinsdóttir skólastjóri og Guðlaug Erlendsdóttir aðstoðarskólastjóri og ritari 

fundargerðar. 

 

Dagskrá: 

1. Starfsáætlun skólaráðs og skipan þess 

2. Starfsáætlun grunnskólans 

3. Skýrsla um innra mat í skólastarfi 

4. Önnur mál 

 

Guðlaug bauð alla viðstadda velkomna á fyrsta fund Skólaráðs þessa skólaárs. 

1. Starfsáætlun  

Byrjað var á að fara yfir starfsáætlun skólans og helstu þætti hennar, s.s. skipulags- og samskiptadaga, 

nöfn nýrra starfsmanna, teymin sem starfandi eru í skólanum og umsjónarmenn þeirra, og þau 

þróunarverkefni sem eru í gangi.  

 

2. Innra mat 

Farið var yfir greinargerð um innra mat sem unnið var við skólann síðastliðið skólaár, bæði 

gæðagreinana og eins sjálfsmat sem allir starfsmenn vinna á vorin. Farið var yfir þróunaráætlanir sem 

unnar voru í kjölfar vinnu við innra mat.  

 

3. Starfsáætlun skólaráðs og skipan þess 

Farið var yfir starfsáætlunina sem unnið verður eftir í vetur, rætt var umskipan skólaráðs.  

Áréttað var að fundir Skólaráðs er vettvangur fyrir fulltrúa Skólaráðs til að koma með athugasemdir 

eða ábendingar um skólastarfið frá foreldurm og skólasamfélaginu. 

 

4. Önnur 

Rætt var líttilega um breytt fyrirkomulag á árshátíð skólans og var viðhorf fulltrúa foreldra jákvætt til 

þess að haldin verði ein árshátíð fyrir allan skólann. Jafnframt var rætt um hvernig símabannið gengi 

og var viðhorf foreldra einnig jákvætt til þess. 

 

Annað var ekki rætt. 

 

Fundir slitið kl. 17:15 

Guðlaug Erlendsdóttir 

 

 


